

# 'VTE' เร่งเครื่องดันผลงานฟื้น จ่อรับทรัพย์เข้าพอร์ต2พันล.



ศุภศิษฏ์ โภคินจรรุทธิ์

**บทสัมภาษณ์** - "ศุภศิษฏ์ โภคินจรรุทธิ์" บิ๊กบอส VTE เร่งเครื่องดันผลงานฟื้นคืนชีพ หลังปรับโครงสร้างทางการเงิน กัดดอกเบียลดฮวบ แยมเตรียมเปิดกรูรับทรัพย์ก่อสร้างโรงไฟฟ้ามินู ปีนี้ 2 พันล้านบาท สนลงทุนโซลาร์ฟาร์ม 14 เมกะวัตต์ และชีวมวลญี่ปุ่น 25 เมกะวัตต์ พร้อมลุยโครงการในไทยอีก 100-200 เมกะวัตต์ **3,31 → ย่นย่อหน้า31**



VTE

(ต่อจากหน้า 3)

นายศุภศิษฏ์ โภคินจรรุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ VTE เปิดเผยว่า คาดทิศทางผลประกอบการ ปี 2561 จะกลับมาเป็นบวก เนื่องจากบริษัทแก้ไขปัญหาภาระการจ่ายดอกเบี้ยตัวแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E) ในระดับสูงเรียบร้อยแล้ว ทำให้บริษัทจะไม่แบกรับภาระดังกล่าวในปีนี้ และบริษัทได้ตัดขายสินทรัพย์ที่ไม่จำเป็นเพื่อนำมาชำระคืนหนี้ และเป็นทุนในการดำเนินงานทำให้ภาพรวมผลประกอบการในปีนี้น่าจะกลับมาเป็นทิศทางเชิงบวก ขณะเดียวกันบริษัทจะรับรู้รายได้จากการก่อสร้าง (EPC) โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) มินู ขนาด 220 เมกะวัตต์ ในประเทศเมียนมา เมื่อต้นคาคาดจะทยอยรับรู้รายได้เข้ามาในปี 2561 ประมาณ 2,000 ล้านบาท

### ● สนองทุนพลังงานใน-นอก

นอกจากนี้จะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการถือหุ้น 12% ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (GEP) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้ามินนุ หลังโครงการเฟสแรกขนาด 50 เมกะวัตต์ คาดจะแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ในกลางปี 2561 หนึ่งปี 2561 บริษัทมีรายได้ 776.82 ล้านบาท และมีผลขาดทุน 269.74 ล้านบาท

อีกทั้งบริษัทจะเน้นพัฒนาโรงไฟฟ้าที่มินนุเป็นหลัก เพื่อพัฒนาโครงการให้ได้ตามแผนที่มีการผลิตทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ ภายใน 4 ปี อย่างไรก็ตามเมื่อโรงไฟฟ้าเริ่มทยอย COD ในแต่ละเฟสจะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสด กลับเข้ามาต่อเนื่อง และบริษัทจะเริ่มมองการลงทุนใหม่เข้ามา

ขณะเดียวกันบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาแผนการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทั้งไฮสาลาร์ฟาร์มและโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น โดยปัจจุบันมีโครงการที่สนใจได้แก่ โรงไฟฟ้าไฮสาลาร์ฟาร์ม 14 เมกะวัตต์ และโครงการชีวมวล 25 เมกะวัตต์ อีกทั้งบริษัทยังสนใจที่จะเข้าลงทุนโครงการในประเทศไทยอีก 100-200 เมกะวัตต์

### ● รงผู้ถือหุ้นชื่อ GEPT ใหม่

ประกอบกับบริษัทคาดว่าในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว บริษัทอาจดำเนินการได้ไม่ทันในวันที่ 3 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นกำหนดการที่บริษัท จะต้องส่งเอกสารต่างๆ ให้แก่โรงพิมพ์และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ เมื่อเอกสารต่างๆ ดังกล่าวมีความสมบูรณ์และเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะพิจารณาเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้งเพื่อนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะไม่เกินเดือนพฤษภาคม 2561 พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยถอนวาระที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้น GEPT เพิ่มเติมออก โดยวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิม ☺